



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๑ ด้าน นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒๙๒ แห่ง ๓๗๒ โครงการ ดังนี้

๑. ด้านการศึกษา (โรงเรียน) จำนวน ๓๒ โครงการ
 ๒. ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๔๐ โครงการ
 ๓. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๓๕ โครงการ
 ๔. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๙ โครงการ
 ๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓๓ โครงการ
 ๖. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน ๒๒ โครงการ
 ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๓ โครงการ
 ๘. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ โครงการ
 ๙. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๓๓ โครงการ
 ๑๐. ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๓๕ โครงการ
 ๑๑. ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๒๐ โครงการ
- รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

de

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๘. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านมะขามเตี้ย	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกของผู้สูงอายุให้ปลอดภัย
๓	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบล สักงาม	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลสักงาม
๔	ขอนแก่น	บ้านไผ่	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	โครงการฮ่อมแวงเบิ่งแจงภาวะเพ็งพิง
๕	จันทบุรี	นายายอาม	องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่	โครงการรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนตำบลวังใหม่
๖	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	เทศบาลตำบลสนามชัยเขต	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนามชัยเขต)
๗	ชัยนาท	เนินขาม	องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
๘	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๙	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลเมืองชุมพร	โครงการเทศบาลเมืองชุมพร เมืองที่เป็นมิตร กับผู้สูงอายุ
๑๐	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยมัม	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยมัม
๑๑	เชียงใหม่	ฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
๑๒	ตราด	บ่อไร่	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านชุมพล	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบล ด่านชุมพลอย่างรอบด้าน
๑๓	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลเมืองตาก	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย
๑๔	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบล สาริกา	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔)
๑๕	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลเมืองสามพราน	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพองค์รวม ผู้สูงอายุเมืองสามพราน สามพรานพัฒนา วิทยาลัย
๑๖	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้องใหญ่	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่
๑๗	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	เทศบาลตำบลท่ายาง	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบล ท่ายาง)
๑๘	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด บุรีรัมย์

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๙	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลปงไฮ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี สำนักงานเทศบาลตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๒๐	ปทุมธานี	คลองหลวง	เทศบาลเมืองท่าโขลง	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม : โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น ๕
๒๑	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	เทศบาลเมืองหนองกี่	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองกี่)
๒๒	ปัตตานี	หนองจิก	องค์การบริหารส่วนตำบล ยายบี	โครงการเสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลยายบี
๒๓	พะเยา	เมืองพะเยา	องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใส	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลแม่ใส
๒๔	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	เทศบาลตำบลท่าหลวง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ท่าหลวง (รุ่นที่ ๒)
๒๕	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒๖	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	เทศบาลตำบลรัชฎา	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา
๒๗	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลวังแสง
๒๘	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	โครงการรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๙	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำพะยา รุ่นที่ ๔
๓๐	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสงเปือย
๓๑	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
๓๒	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลกรับใหญ่	โครงการชุมชนสูงวัยวิถีชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลกรับใหญ่
๓๓	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
๓๔	เลย	ภูหอ	องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหอ	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น
๓๕	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	เทศบาลตำบลขุนหาญ	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ
๓๖	สตูล	ควนกาหลง	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่งนุ้ย	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่งนุ้ย
๓๗	สมุทรสงคราม	บางคนที	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที	โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
๓๘	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลนครอ้อมน้อย	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง